



ยึดหลักธรรมาภิบาล มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วารสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - สิงหาคม 2563 | Email : sttcoop2@gmail.com | www.stt-coop.com



สารบัญ

หน้า 2

สารจากประธาน

หน้า 3

ผู้จัดการพบสมาชิก

หน้า 4

ขั้นตอนการสมัครบริการ
หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (กรุงเทพฯ)

หน้า 5

จดหมายข่าว
จากผู้ตรวจสอบ

หน้า 6

เสียงจากรุ่นพี่
สู่รุ่นน้อง

หน้า 7

สาระน่ารู้
(ร่าง) กฎกระทรวง

หน้า 8

ภาพกิจกรรม





นายวิรัตน์ สวัสดิ์

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุตูล จำกัด

สารจากประธาน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุตูล จำกัด

ในปีบัญชี 2563 นี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการมาเข้าสู่เดือนที่ 9 ในหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศไทย รวมถึงทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด โดยได้เริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุตูล จำกัด ได้วางมาตรการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิก 3 มาตรการด้วยกันตามที่ท่านได้ทราบกันแล้ว นั่นคือ มาตรการปรับ - ลด - งด ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกจากเดิมร้อยละ 6.50 บาทต่อปี เป็นร้อยละ 6.25 บาทต่อปี

มาตรการที่ 2

สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ขอลดการส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนจากเดิมสมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน อนุมัติให้ลดลงเหลือขั้นต่ำร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน

มาตรการที่ 3

อนุมัติการผ่อนผันชำระหนี้เฉพาะเงินต้น (งดส่งเงินต้น) เมื่อรวมกับการผ่อนผัน ตามระเบียบแล้วเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

นอกจากการกำหนดมาตรการทั้ง 3 ยังมีการปล่อยสินเชื่อโครงการพิเศษ (ตลอดเดือนมิถุนายน) วงเงินกู้ท่านละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.5 บาทต่อปี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่สมาชิก โดยมีสมาชิกเข้าโครงการสินเชื่อดังกล่าวจำนวน 1,072 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.55 ของสมาชิกทั้งหมด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 51,787,000 บาท

สถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะเริ่มมีการคลี่คลาย แต่หลาย ๆ อย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ฉะนั้น พวกเราจะต้องเดินหน้า เรียนรู้ และปรับตัว เพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ผมและคณะกรรมการ รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุตูล จำกัด ขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันฟันฝ่าสถานการณ์นี้ และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็งเพื่อฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ผู้จัดการพบสมาชิก

สวัสดิ์ศรีรับ สมาชิกสหกรณ์ที่เคาร์พริกทุกท่าน พบกันอีกแล้วกับวารสารสหกรณ์ ในสถานการณ์เกิดการระบาดของเชื้อโควิด - 19 ซึ่งสมาชิกทุกท่านทราบที่อยู่แล้วและช่วงนี้อยู่ในช่วงการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 ให้ลดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด - 19 (ศบค.) เตือนว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อาจมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นได้หากประชาชนและผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

เมื่อฉบับที่แล้วผมได้ทิ้งท้ายไว้เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวง การให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พอติดกับทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้

เรียกประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโดยเชิญท่านประธานและผู้จัดการเข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทั้งหมดทุกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นการหาข้อมูลปัญหาของแต่ละสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเท่าที่ได้สัปดาห์รับฟังจากสหกรณ์ต่างๆ การแก้ปัญหา ก็คล้ายๆ กัน เช่น เรียกมาปรับโครงสร้างหนี้ รวมหนี้ ประenomหนี้ ขยายงวด 300 - 400 งวด ซึ่งทำนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ ก็รับฟังปัญหาของทุกสหกรณ์ที่ได้รับบายความอัดอั้นตันใจออกมา แต่ที่แน่ๆ กฎกระทรวงที่ร่างเกี่ยวกับการให้เงินกู้ และการให้สินเชื่อของสหกรณ์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ที่จะออกมาบังคับใช้ผมขอสรุปสาระที่สำคัญๆ พอเป็นน้ำย่อยให้สมาชิกได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้หากผ่านความเห็นชอบของรัฐบาล ดังนี้

- (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กำหนดงวดชำระหนี้ไม่เกิน 12 งวด
- (2) เงินกู้สามัญ กำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 150 งวด
- (3) เงินกู้พิเศษ กำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 360 งวด
- (4) ต้องชำระหนี้แล้วเสร็จไม่เกินอายุ 75 ปี เว้นแต่เมื่อรวมหนี้ทุกสัญญาแล้วมีจำนวนไม่เกินค่างู้และเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์
- (5) ต้องชำระหนี้เต็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด ถึงจะกู้ใหม่ได้
- (6) เงินกู้สามัญใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์ หรือใช้บุคคลร่วมกับหลักทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ได้
- (7) เงินกู้พิเศษใช้ข้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ และให้ใช้ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระหรือราคาประเมินของทางราชการ
- (8) เงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ต้องส่งข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาให้เงินกู้

เป็นไงครับได้อ่านแล้วเหนื่อยทั้งกรรมการและสมาชิก ถ้าผ่านมติของรัฐบาลและมีผลบังคับใช้ ก็ค่อยว่ากันต่อไปครับ ขอเพียงเท่านั้นก่อน



นายอัชรินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ
ผู้จัดการ

ผลการดำเนินงานสหกรณ์

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดยอดยกมา	จำนวน	หน่วย
สมาชิก	4,542	คน
รวมสินทรัพย์	4,058,064,605.19	บาท
รวมหนี้สิน	1,909,336,728.75	บาท
รวมทุน	2,128,676,862.57	บาท
รวมรายได้	0.00	บาท
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	บาท
รวมทั้งหมด	4,058,064,605.19	บาท
รวมกำไรสุทธิ	0.00	บาท



ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่านช่องทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (จอฟ้า)

1. เสียบบัตร ATM และใส่รหัสของบัตร
2. เลือกเมนู “ถอน/โอน/อื่นๆ” ตามภาพ



3. เลือกเมนู “บริการอื่นๆ”



4. เลือกเมนู “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”



5. เลือกเมนู “หักบัญชีอัตโนมัติ”



6. เลือกเมนู “ระบุรหัสบริษัท”



7. ระบุรหัสบริษัท 0167

หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref.1) คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref.2) คือ เลขที่สมาชิกสหกรณ์



8. ตรวจสอบข้อมูล และโปรดยืนยัน การทำรายการของท่าน และกด “ถูกต้อง” ช่องจำนวนเงิน “ไม่ต้องระบุ”



9. สมัครเรียบร้อยและรับ Slip ผลการสมัครบริการของธนาคาร ไว้เป็นหลักฐาน



ประเภทเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์	418,002,000.83 บาท	3.00 บาทต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	318,170,295.67 บาท	4.00 บาทต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต	637,682,511.07 บาท	3.25 บาทต่อปี
เงินฝากระหว่างสหกรณ์	192,786,196.52 บาท	2.75 บาทต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์โชคทวีทรัพย์	0.00 บาท	3.20 บาทต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์โครงการระดมทุน	1,359,836.67 บาท	3.00 บาทต่อปี

จดหมายข่าว จากผู้ตรวจสอบ



จากกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรทางการศึกษา หักเงินให้กับส่วนราชการที่สังกัดเจ้าหน้าที่บุคลากรไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยให้ยอดเงินตามหลักเกณฑ์ คือ เงินเดือนคงเหลือหลังหักจากค่าใช้จ่ายต้องไม่ต่ำกว่า 30% ของเงินได้รายเดือนต่อ เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จนมีผลกระทบทำให้เกิดกระแสข้อเรียกร้องจากสมาชิกที่ใช้บริการอยู่กับสหกรณ์ให้ดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย โดยทางคณะกรรมการดำเนินการ ได้หาแนวทางเพื่อปรับกระบวนการการบริหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่สามารถจะกระทำได้ตามขอบเขต

นอกเหนือจากระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่เป็นแนวทางในการบริหารแล้ว คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของสหกรณ์เป็นสำคัญ โดยเฉพาะโครงสร้างทางการเงินและเงินทุนที่เหมาะสมกับกิจการความเป็นไปได้ ผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ แต่ไม่ได้แสดงว่าทางคณะกรรมการดำเนินการ จะละเลยไม่ดูแล และแก้ปัญหาให้กับสมาชิก โดยได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบไปแล้วตามที่ทราบ

สุดท้ายนี้ ถ้ามีโอกาสขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระภายในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งมีผลทำให้โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ต่อไป

ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ระดับชั้น	ทุนละ	จำนวน	เป็นเงิน
ป.1	1,000	105	105,000
ป.4	1,500	96	144,000
ม.1	2,000	108	216,000
ม.4	3,000	82	246,000
ปวช.1	3,000	16	48,000
ปวส.1	4,000	4	16,000
ป.ตรี	4,000	75	300,000
รวม		486	1,075,000
		รวมเป็นจำนวนเงิน	1,075,000 บาท

เสียงจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง



เสียงคุยกันของสมาชิกสหกรณ์รุ่นพี่ๆ กลุ่มหนึ่ง นั่งโต๊ะใกล้ๆ พูดคุยกับน้องสมาชิกสหกรณ์สมัครใหม่ เสียงดัง ฟังชัด เป็นคำถามเหมือนสมาชิกน้องใหม่อยากรู้ว่า “สหกรณ์ดำเนินกิจการในลักษณะอย่างไร แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจไหมครับ”

พี่คนหนึ่งในกลุ่ม ตอบอย่างย่อๆ ว่าด้วยการดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิกรุ่นพี่ๆ รู้จักกับกิจการของสหกรณ์ด้วยดีทุกคน และเห็นคุณประโยชน์อันเนืองนิตย์ในกิจการเงินกู้ สมาชิกสามารถกู้เงินก้อนใหญ่ๆ ได้เป็นกอบเป็นกำ ผ่อนชำระในอัตราพออยู่ได้ แถมดอกไม่แพง ร้อนขึ้นมา (เป็นบ่อยมาก) กู้ฉุกเฉินได้อีก แถมให้กู้สารพัดประเภทที่กู้ได้ พี่ๆ มั่นทั้งนั้นแหละ ที่ไม่กู้อย่างเดียว...กับระเบิด

ส่วนสิทธิการกู้ดีกว่าแหล่งเงินกู้อื่นๆ สามารถกู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) นับแต่เป็นสมาชิกติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถกู้ได้แต่รายละเอียดอื่นๆ น้องสอบถามคณะกรรมการเงินกู้ กู้รู้แน่ชัด และเสียงจากพี่อีกคนเต็มว่า ลักษณะสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรนิติบุคคล เป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งโดยขอจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการรวมกันดำเนินธุรกิจด้านการเงิน อันเป็นประโยชน์กับสมาชิกด้วยกันในด้านต่างๆ รวม 18 ประการ ตามข้อบังคับ ข้อ 80 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และเป็นผู้แทนของสหกรณ์ ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และมีผู้จัดการทำหน้าที่จัดการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งกิจการที่กำหนดในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุตล จำกัด ข้อ 95 (1) - (18)

สำหรับในการประกอบกิจการ สมาชิกทุกคนลงทุนดำเนินการในฐานะผู้ถือหุ้นร่วมกับลงทุน และรับเงินฝากจากสมาชิก ให้ผลตอบแทนจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น และไม่ต้องหักภาษี มีเงินให้สมาชิกกู้ (ปัจจุบันดอกเบี้ยร้อยละ 6.25) หากมีเงินทุนเหลือก็จะให้สหกรณ์อื่นกู้หรือฝาก เมื่อสิ้นปีบัญชีก็นำกำไรที่ได้จากการดำเนินการมาจัดสรรเป็นเงินทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (กฎหมายกำหนด) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับจ่ายเป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

ดังนั้น การประกอบกิจการของสหกรณ์ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยมีผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกทุกคนตามสัดส่วนของการลงทุน



สำเนา (ร่าง) กฎกระทรวง

ในวารสารฉบับนี้ ขอนำข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทางคณะกรรมการฝ่ายศึกษาที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความรู้ข้อมูลต่าง ๆ แก่สมาชิก ขอ นำ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วย “กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการและผู้จัดการ” ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. ดังนี้

ในที่นี้ขอ นำ (ร่าง) กฎกระทรวง ข้อที่ 2, 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ ตามการกำหนดขนาดของสหกรณ์

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน

“ชุมนุมสหกรณ์” หมายความว่า ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน

กำหนดขนาดของสหกรณ์

- 1.) สหกรณ์ขนาดใหญ่ ได้แก่ สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป และชุมนุมสหกรณ์
 - 2.) สหกรณ์ขนาดเล็ก ได้แก่ สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุลา จำกัด ขณะนี้มีสินทรัพย์ประมาณ 4,100 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุลา จำกัด ขณะนี้มีสินทรัพย์ประมาณ 4,100 ล้านบาท

(ร่าง) กฎกระทรวง ข้อ 2. คณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ทั้งนี้สหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารจัดการ หรือการบัญชี และสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารจัดการ หรือการบัญชี ทั้งนี้ ให้พิจารณาเลือกตั้งจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาโดยตรงหรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

(ร่าง) กฎกระทรวง ข้อ 3. ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดหลักสูตรให้ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการ หรือการบัญชีให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมชุมสหกรณ์ระดับประเทศ สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถนำหลักสูตรตามวรรคหนึ่งมาจัดฝึกอบรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และให้หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมมอบหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร



ภาพ กิจกรรม

กิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 2 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลจำกัด จัดกิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563 ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ โดยมีคณะกรรมการ

ดำเนินการและฝ่ายจัดการร่วมขับเคลื่อน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ของสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ที่ ยังไม่ได้ผ่านการอบรม โดยเนื้อหาการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย เรื่องบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกใหม่ที่พึงมี และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจัดการอบรม รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพินานพิทยาสรรค์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล และรุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล



มอบเงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางศาสนา



มอบสวัสดิการเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับศพสมาชิกและ ครอบครัวสมาชิก



วันที่ 20 มีนาคม 2563
ให้แก่ นายบุญส่ง เอียดสุข
จำนวน 5,000 บาท ณ สำนักสงฆ์
บ้านวังสายทอง ต.มะนัง อ.มะนัง
จ.สตูล



วันที่ 25 มีนาคม 2563
ให้แก่ นายเลิศศักดิ์ หมิ่นหวัง
จำนวน 5,000 บาท ณ ปากน้ำ
อ.ละงู จ.สตูล



วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ให้แก่ ครอบครัวนางสมจิตร์
จันทร์สุวรรณ จำนวน 15,000 บาท
ณ วัดมงคลมิ่งเมือง ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล



วันที่ 22 มิถุนายน 2563
ให้แก่ นางฟ่องใส สุวรรณโณ
จำนวน 5,000 บาท ณ วัดราษฎร์
ประดิษฐาราม (วัดทุ่งนุ้ย) ต.ทุ่งนุ้ย
อ.ควนกาหลง จ.สตูล